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รายงานการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลอ่าวขนอม 

สมยัวิสามญั สมยัท่ี 2/25๖2   ครัง้ท่ี  ๑ 
วนัท่ี 17 ตุลาคม 25๖2   เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลอ่าวขนอม 

 
 

ผู้เข้าประชุม 
 

 
 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
 
 
ล าดบัท่ี ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
3 
 
 

นางสุจนิดา  จรยิะวฒันา 
นายพะเยาว ์ รอดทพั 
นายภทัรกจิ  ลลีาสุวรรณสริ ิ

สท.เขต 1 
สท.เขต 1 
สท.เขต 2 

- 
- 
- 

ลา 
ลา 
ลา 

 

 
 
 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ 
๒ 

นายราเชนทร ์ ขนอม 
นายมนสั  ใจเหมาะ 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 

ราเชนทร ์ ขนอม 
มนสั  ใจเหมาะ 

 

๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 
10 

นายธวชัชยั  ไชยเทพ 
นายธรีะพล  องัคณานนท์ 
นายพพิฒัน์  มเีมอืง 
นายณฐัวุฒ ิ ทองใหญ่ 
นายวชัระ  วชิยั 
นางสุภ ี สมทรง 
นายอภชิาต ิ ทองสม 
นางอุทยัวลัย ์ ใจสบาย 

เลขานุการสภาฯ 
สท.เขต 1 
สท.เขต 2 
สท.เขต 1 
สท.เขต 1 
สท.เขต 1 
สท.เขต 2 
สท.เขต 2 

ธวชัชยั  ไชยเทพ 
ธรีะพล  องัคณานนท์ 
พพิฒัน์  มเีมอืง 
ณฐัวุฒ ิ ทองใหญ่ 
วชัระ  วชิยั 
สุภ ี สมทรง 
อภชิาต ิ ทองสม 
อุทยัวลัย ์ ใจสบาย 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายไมตร ี พรหมพชิติ นายกเทศมนตร ี ไมตร ี พรหมพชิติ  
๒ 
๓ 

นายกมัพล  มชียั 
นายอภชิาต ิ ใจสบาย 

รองนายกเทศมนตร ี
รองนายกเทศมนตร ี

กมัพล  มชียั 
อภชิาต ิ ใจสบาย 

 

๔ 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

นายรกัเกยีรต ิ ทองจนัทร์ 
นายจกัรกฤษณ์  องัคณานนท์ 
นางจนัทริา  พนูนวล 
นายวชริวชิญ์  แจง้ใจ 
นายสรายุทธ ์ ยอดเสน 
นายเดชากร  แก่นเมอืง 
นายวจิติร  ชยัหาญ 
นางอรุณวรรณ  ทองค าด ี
นายจกัร ี มหาศกัดิพ์นัธ์ 
นางสาวดวงทพิย ์ ใจรงัษี 
นายนฤพล  ชนะกุล 

เลานุการนายกเทศมนตร ี
หวัหน้าส านกัปลดัฯ 
ผูอ้ านวยการกองคลงั 

วศิวกรโยธา 
นกัวเิคราะหฯ์ 

ผูอ้ านวยการกองวชิาการฯ 
นายช่างไฟฟ้า 

เจา้พนกังานธุรการ 
ประธานชุมชน ม.4 

เจา้พนกังานประชาสมัพนัธ์ 
นกัจดัการงานทัว่ไป 

รกัเกยีรต ิ ทองจนัทร์ 
จกัรกฤษณ์  
องัคณานนท์ 
จนัทริา  พนูนวล 
วชริวชิญ์  แจง้ใจ 
สรายุทธ ์ ยอดเสน 
เดชากร  แก่นเมอืง 
วจิติร  ชยัหาญ 
อรุณวรรณ  ทองค าด ี
จกัร ี มหาศกัดิพ์นัธ์ 
ดวงทพิย ์ ใจรงัส ี
นฤพล  ชนะกุล 

 

     
     
     



๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    เริม่ประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.   
นายธวชัชยั  ไชยเทพ  เรยีนเชญิประธานสภาจุดธูปเทยีนบูชาพระรตันตรยั และอ่านประกาศอ าเภอ   
  เลขานุการสภาฯ    ขนอม เรื่อง เรยีกประชุมสภาเทศบาลต าบลอ่าวขนอม สมยัวสิามญั สมยัที ่2 

 ประจ าปี ๒๕๖2 ดว้ยอ าเภอขนอมพจิารณาแลว้เหน็ว่า สภาเทศบาลต าบล
 อ่าวขนอม มคีวามจ าเป็นตอ้งเปิดประชุมสภาเทศบาล สมยัวสิามญั สมยัที ่2 
ประจ าปี 2562 ตัง้แต่วนัที ่11 ตุลาคม 2562 ถงึวนัที ่25 ตุลาคม 2562 
มกี าหนด 15 วนั เพือ่พจิารณาขออนุมตัจ่ิายขาดเงนิสะสม และเรื่องอื่นๆ 
อาศยัอ านาจ ตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 
แกไ้ขเพิม่เตมิจนถงึ (ฉบบัที ่14) พ.ศ. 2562  ประกอบกบัขอ้ ๓๖ (๒) 
แห่งระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิน่ 
พ.ศ.๒๕๔๗ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิจนถงึ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
และค าสัง่จงัหวดันครศรธีรรมราช  
ที ่๓173/2562 ลงวนัที ่3 ตุลาคม 2562  เรื่อง 
แกไ้ขค าสัง่มอบอ านาจปฏบิตัริาชการแทนผูว้่าราชการจงัหวดันครศรธีรรมราช 
ประกอบกบัค าสัง่จงัหวดันครศรธีรรมราช ที ่3241/2561 ลงวนัที ่3 ตุลาคม 
2561 เรื่อง  
การมอบอ านาจปฏบิตัริาชการแทนผูว้่าราชการจงัหวดันครศรธีรรมราช 
มอบอ านาจใหน้ายอ าเภอเรยีกประชุมสภาเทศบาลต าบลสมยัวสิามญั 
นายอ าเภอขนอม จงึเรยีกประชุมสภาเทศบาลต าบลอ่าวขนอม สมยัวสิามญั 
สมยัที ่2 ประจ าปี ๒๕๖2 ตัง้แต่วนัที ่11 ตุลาคม ๒๕๖2 ถงึวนัที ่25 ตุลาคม 
25๖2 จ านวน ๑๕ วนั จงึประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กนั ประกาศ ณ วนัที ่9 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2  นายธรีะพงศ ์ ช่วยช ู นายอ าเภอขนอม 
ปฏบิตัริาชการแทนผูว้่าราชการจงัหวดันครศรธีรรมราช 

 

ประธานสภาฯ   เมื่อสมาชกิครบองคป์ระชุม ขอเปิดการประชุม   
 



๔ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งต่อท่ีประชุมทราบ 

    - ไม่ม ี
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง  รบัรองรายงานการประชุม 
 

ประธานสภาฯ   รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลอ่าวขนอม 
สมยัสามญั สมยัที ่3/2562 ครัง้ที ่3 เมื่อวนัที ่๒6 สหิาคม ๒๕๖2 
สมาชกิท่านใดจะแกไ้ขสว่นใดบา้ง ถา้ไม่มขีอมตทิีป่ระชุม 

 

มตทิีป่ระชุม รบัรอง 6 ท่าน งดออกเสยีง 3 ท่าน เนื่องจากไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม  
   

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม 
- ไม่ม ี  

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถ่ินตัง้ขึ้นเพื่อพิจารณาเสรจ็แล้ว 

- ไม่ม ี
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองท่ีเสนอใหม่ 
 

ประธานสภาฯ  5.1 พจิารณาจ่ายขาดเงนิสะสม จ านวน 10 โครงการ  
 5.1.1 โครงการปรบัปรุงเตาเผาขยะ ศูนย์บรหิารจดัการขยะเทศบาลต าบล 

อ่าวขนอม งบประมาณ 1,938,000.- บาท  ขอเชญิผู้บรหิารได้เสนอต่อสภาฯ 
เพือ่พจิารณาครบั 

 

นายกมัพล  มชียั เรี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ าน ส ภ าฯ  ที่ เค า รพ  ท่ า น ส ม าชิ ก ผู้ ท ร ง เกี ย ร ต ิ
และผูเ้ขา้ร่วมประชุม  

รองนายกเทศมนตร ี ทุกท่าน ผมได้รบัมอบหมายจากท่านนายกให้เสนอการจ่ายขาดเงินสะสม 
ซึ่ งมีหนั งสือด่ วนที่ สุ ด  โดยรัฐบาลมีน โยบายที่ จะกระตุ้ น เศ รษฐกิจ 
โ ด ย ก า ห น ด ม า ต ร ก า ร ห ล า ย ม า ต ร ก า ร  เ ช่ น 
การใช้จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะงบลงทุนเศรษฐกิจฐานรากด้านการเกษตร 
การท่องเที่ยว การลงทุน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใช้จ่ายเงนิสะสม 
เ พื่ อ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ค ว า ม เ ดื อ ด ร้ อ น ข อ ง ป ร ะ ช า ช น 
สามารถน าเงนิสะสมมาใชใ้นการพฒันาท้องถิน่ตามอ านาจหน้าทีไ่ดอ้ย่างคล่อ
ง ตั ว แ ล ะ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ   ซึ่ ง ข อ ง เท ศ บ า ล ต า บ ล อ่ า ว ข น อ ม 
มี โ ค ร ง ก า ร ที่ จ ะ จ่ า ย ข า ด เ งิ น ส ะ ส ม ทั ้ ง ห ม ด  1 0  โ ค ร ง ก า ร 
เงินสะสมของเทศบาลต าบลอ่าวขนอม เมื่อวันที่  30 กันยายน 2562 
ย อ ด เ งิ น ส ะ ส ม ทั ้ ง ห ม ด  2 5 , 3 6 3 , 6 6 2 . 9 3   บ า ท 
ซึง่ตอ้งกนัไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากร จ านวน 6 เดอืน เป็นเงนิ 12 ลา้นบาท 
และกนัไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายส าหรบัเบีย้ยงัชพี จ านวน 3 เดอืน เป็นเงนิ 4,500,000 
บาท คงเหลอื 8,863,662.93 บาท และต้องกนัไว้กรณีสาธารณภยัร้อยละ 10 



๕ 

เ ป็ น เ งิ น  8 8 6 , 3 6 6 . 2 9  บ า ท 
ฉะนั ้นเงินคงเหลือที่สามารถจะใช้จ่ายขาดเงินสะสมในครัง้นี้ ได้เป็นเงิน 
7 , 9 7 7 , 2 9 6 . 6 4  บ า ท  
ซึ่งทางเทศบาลต าบลอ่าวขนอมได้พจิารณาแล้วเห็นว่ามสีิง่ที่จ าเป็นที่จะต้อง
ด าเนินการจ านวน 10 โครงการ ซึ่งเป็นยอดเงนิรวมทัง้หมด 7,861,300 บาท 
ซึง่ตามระเบยีบวาระการประชุมผมจะน าเสนอทลีะโครงการเพื่อสมาชิกจะไดพ้ิ
จารณาใหค้วามเหน็ชอบ  
5.1.1 โครงการปรบัปรุงเตาเผาขยะ ศูนย์บรหิารจดัการขยะเทศบาลต าบล 
อ่ า ว ข น อ ม  ง บ ป ร ะ ม า ณ  1 , 9 3 8 , 0 0 0  บ า ท 
โดยปรบัปรุงเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ยี่ห้อ SANKYO รุ่น NFI 120 
โ ด ย ก า ร เ ชื่ อ ม ต่ อ ร ะ บ บ ไ ซ โ ค ล น 
ตามรูปแบบรายการที่ บ ริษัทผู้ ผ ลิต เตาเผาก าหนด  จ านวน  2  เต า 
ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย เ งิ น ส ะ ส ม ใ น ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม 
เ ป็ น โ อ ก า ส ดี ที่ ก อ ง ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 
จะได้ใช้งบประมาณไปปรับปรุงเตาเผาขยะ เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาขยะ 
ส่ ว น ร า ย ล ะ เอี ย ด ต่ า ง ๆ  ก็ ไ ด้ แ จ ก ให้ กั บ ท่ า น ส ม า ชิ ก ไ ป แ ล้ ว 
ขอเสนอใหส้มาชกิไดพ้จิารณาดว้ย ขอบคุณมากครบั 

 

ประธานสภาฯ ข อ บ คุ ณ ท่ า น ร อ ง กั ม พ ล   มี ชั ย  ที่ ไ ด้ เ ส น อ ต่ อ ส ภ า ฯ 
ต่อไปมที่านใดจะเสนอเพิม่เตมิบา้ง ขอเชญิครบั 

 

นายจกัรกฤษณ์  องัคณานนท์ เรยีนท่านประธานสภาฯ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน 
ผมขอน าเรยีนเพิม่เตมิจากที ่ 

    หวัหน้าส านกัปลดัฯ  ท่านรองกมัพล มชียั ไดน้ าเสนอโครงการปรบัปรุงเตาเผาขยะ 
ศูนยบ์รหิารจดัการขยะเทศบาลต าบลอ่าวขนอม 
ขอเรยีนว่าศูนยบ์รหิารจดัการขยะจดัตัง้ขึน้เมื่อปี  พ.ศ. 2557 
โดยไดต้ดิตัง้เตาเผาระบบควบคุมอากาศจ านวน ๒ เตา 
ในการด าเนินการครัง้นัน้ไดด้ าเนินการภายใต้กฎหมาย/ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 2 
ฉบบั คอืประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง 
ก าหนดใหเ้ตาเผามลูฝอยเป็นแหล่งก าเนิดมลพษิที่จะตอ้งควบคุมการปล่อยทิง้
อากาศเสยีออกสูช่ ัน้บรรยากาศ พ.ศ. 2553  
และประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมการปล่อยทิง้อากาศเสยีจากเตามลูฝอย พ.ศ. 
2553 เทศบาลไดด้ าเนินการตามกระบวนการจดัการขยะมลูฝอยอย่างต่อเนื่อง 
และเมื่อปี พ.ศ. 2560 รฐับาล คสช.ไดอ้อกประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง 
การจดัการมลูฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ 



๖ 

ก าหนดแนวทางและใหอ้ านาจองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนินการจดัการมู
ลฝอยออกเป็น 5 วธิ ีคอื  

  ๑) การฝังกลบอย่างถูกหลกัสุขาภบิาล   
  ๒) การหมกัท าปุ๋ ยหรอืก๊าซชวีภาพ 
  ๓) การก าจดัดว้ยพลงังานความรอ้น  
  ๔) การแปรสภาพเป็นเชือ้เพลงิหรอืพลงังาน 

  ๕) วธิอีื่นตามทีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนด 
หรอืคณะกรรมการจงัหวดัใหค้ าแนะน าในการด าเนินการจดัการขยะมลูฝอยขอ
งเทศบาลต าบลอ่าวขนอมด าเนินการอยู่ 2 ประการ คอื 1. 
การก าจดัดว้ยพลงังานความรอ้นโดยใชเ้ตาเผาระบบควบคุมอากาศ 2. 
การหมกัท าปุ๋ ยหรอืก๊าซชวีภาพ การท าปุ๋ ยตอนน้ีกด็ าเนินการอยู่ 
ปัจจุบนัด าเนินการแลว้เสรจ็สะสมอยู่ประมาณ 200 ตนั 
เมื่อกระทรวงมหาดไทยไดอ้อกประกาศฉบบัน้ีทางเทศบาลตอ้งปฏบิตัแิละด าเ
นินการอย่างเคร่งครดั 
ก่อนหน้านี้เทศบาลต าบลอ่าวขนอมไดเ้สนอขอรบัการประเมนิ EHA 
ประเภทการจดัการมลูฝอย ระดบัจงัหวดัในปี พ.ศ. 2560 
เทศบาลต าบลอ่าวขนอม 
ผ่านการประเมนิระดบัเกยีรตบิตัรและไปรบัรางวลัทีพ่ทัยา จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ ไดม้ปีระกาศกรมควบคุมมลพษิ เรื่อง 
แนวทางในการจดัการขยะมูลฝอยดว้ยเตาเผาอย่างมปีระสทิธภิาพ พ.ศ. 
๒๕๖๑ เทศบาลเสนอขอรบัการประเมนิ EHA ประเภทการจดัการมลูฝอย 
อกีแต่ผ่านการประเมนิระดบัขัน้พืน้ฐาน 
เนื่องจากตอ้งด าเนินการตามกฎหมายตามประกาศกรมควบคุมมลพษิฉบบัดงั
กล่าวอย่างเคร่งครดั 
ประเดน็น้ีเทศบาลตอ้งปรบัปรุงเตาเผาขยะของเทศบาลใหไ้ดม้าตรฐาน 
ซึง่นายกเทศมนตรกีไ็ม่ไดน้ิ่งนอนใจ 
ไดห้าแนวทางว่าจะท าอย่างไรใหเ้ตาเผาของเทศบาลมมีาตรฐานสอดคลอ้งตา
มประกาศกรมควบคุมมลพษิ 
จงึไดแ้จง้ประสานไปยงับรษิทัผูผ้ลติเตาเผาใหม้าด าเนินการปรบัปรุงเตาเผาให้
ไดค้่ามาตรฐานตามประกาศกรมควบคุมมลพษิ เรื่อง 
แนวทางในการจดัการขยะมูลฝอยดว้ยเตาเผาอย่างมปีระสทิธภิาพ พ.ศ.2561 
โดยเทศบาลไดเ้ร่งรดัด าเนินการปรบัปรุงเตาเผาใหไ้ดค้่ามาตรฐานโดยเรว็ทีสุ่
ด เพราะถา้ปรบัปรุงไม่ไดต้้องยกเลกิระบบการจดัการขยะดว้ยเตาเผา 
จะน าขยะทีจ่ดัเกบ็ไดใ้นแต่ละวนัไปจา้ง อปท.อื่นในจงัหวดัก าจดักไ็ม่ได ้
เพราะตดิขดักรณีการประกาศโซนนิ่งจดัการขยะของจงัหวดันครศรธีรรมราชจ
ะน าไปจา้งก าจดัต่างจงัหวดักไ็ม่ได ้



๗ 

เพราะขดัต่อประกาศกระทรวงมหาดไทยและแนวทางการด าเนินงานของคณะ
กรรมการจงัหวดั ตอนน้ีหน่วยงานทีไ่ดร้บัผลกระทบตามประกาศดงักล่าว เช่น 
เทศบาลต าบลทอ้งเนียน และเทศบาลต าบลขนอม 
ก่อนหน้านี้ไดน้ าขยะไปจา้งก าจดัท า RDF ทีเ่ทศบาลต าบลกาญจนดษิฐ ์
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
ตอนน้ีตอ้งหยุดด าเนินการเพราะตดิขดัตามประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบบัดั
งกล่าวและคณะกรรมการจงัหวดัไม่อนุญาต 
เทศบาลต าบลทอ้งเนียนจงึไดน้ าขยะมาก าจดัที่ อบต.ควนทอง 
สว่นเทศบาลต าบลขนอมกก็ลบัมารือ้ฟ้ืนบ่อขยะเดมิเพือ่ท าการก าจดัดว้ยวธิฝัี
งกลบเช่นเดมิ ปัจจุบนัทุก 
อปท.ตอ้งปรบัปรุงระบบการจดัการขยะของตนเองใหไ้ดม้าตรฐานตามประกา
ศกระทรวงมหาดไทย 
ซึง่เทศบาลต าบลอ่าวขนอมโดยนายกเทศมนตรไีดต้ดิต่อประสานงานใหบ้รษิทั
ผูผ้ลติเตาเผาขยะหามาตรการมาด าเนินการปรบัปรุงเตาเผาขยะใหไ้ดค้่ามาตร
ฐาน 
กเ็ลยไดม้กีารท าบนัทกึขอ้ตกลงใหม้าด าเนินการปรบัปรุงเตาเผาขยะระบบคว
บคุมอากาศ ยีห่อ้ SANKYO รุ่น NFI 120 โดยการเชื่อมต่อระบบไซโคลน 
ตามรูปแบบรายการทีบ่รษิทัผูผ้ลติเตาเผาก าหนด จ านวน ๑ เตา 
และใหด้ าเนินการวดัค่าอุณหภูมทิุกๆ 3 เดอืน 
พบว่าสามารถวดัค่าอุณหภูมไิดม้าตรฐาน คอืไม่น้อยกว่า 850 องศาเซลเซยีส 
เหน็ว่าการปรบัปรุงเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศเชื่อมต่อเขา้กบัระบบไซโค
ลนจ านวน ๒ เตา 
จะสามารถเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัการขยะมลูฝอยใหเ้ป็นไปตามประกาศก
รมควบคุมมลพษิ เรื่อง 
แนวทางในการจดัการขยะมูลฝอยดว้ยเตาเผาอย่างมปีระสทิธภิาพ พ.ศ.2561 
ได ้จงึขอเรยีนใหส้ภาฯ ทราบ ขอบคุณครบั 

 

ประธานสภาฯ ขอบคุณ คุณจกัรกฤษณ์  องัคณานนท ์ทีไ่ดช้ีแ้จงเพิม่เตมิใหส้ภาฯ ทราบ 
ต่อไปมที่านใดจะอภปิรายเพิม่เตมิบา้ง ขอเชญิครบั 

 

นายพพิฒัน์  มเีมอืง เรยีนท่านประธานสภาฯ ทีเ่คารพ เพือ่นสมาชกิ และผูเ้ขา้ประชุมทุกท่าน 
จรงิๆ  

     สท.เขต 2  ผมกเ็หน็ดว้ยนะครบัทีเ่ราจะมาแก้ปัญหาการจดัการขยะ 
แต่ผมขอตงิเรื่องเอกสารน่าจะแจกก่อนหน้านี้ เพือ่สมาชกิจะไดม้เีวลาด ู
เพราะงบประมาณกเ็ยอะ ขอบคุณครบั 

 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านพพิฒัน์  มเีมอืง ขอเชญิเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบไดช้ีแ้จงดว้ยครบั 
 



๘ 

นายจกัรกฤษณ์  องัคณานนท์ เรยีนท่านประธานสภาฯ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรบัประเดน็นี้ จรงิๆ 
     หวัหน้าส านกัปลดัฯ 

 แลว้ท่านนายกเทศมนตรไีดท้ าหนังสอืประกอบโครงการและรายละเอี
ยดงบประมาณถงึท่านประธานสภาฯ ครบถว้นครบั 
แต่เมื่อน าเขา้สูว่าระการประชุมกไ็ดร้บัแจง้จากเจา้หน้าที่กจิการสภาว่าใหส้รุปเ
ฉพาะทีส่ าคญั ในประเดน็นี้กต็อ้งขออภยัดว้ยครบั ขอบคุณครบั 

  

ประธานสภาฯ ข อ บ คุ ณ  คุ ณ จั ก ร ก ฤ ษ ณ์   อั ง ค ณ าน น ท์  ที่ ไ ด้ ชี้ แ จ ง เพิ่ ม เติ ม 
ต่อไปมสีมาชกิท่านใดจะอภปิรายเพิม่เตมิอกีบา้ง ขอเชญิครบั 

 

นายพพิฒัน์  มเีมอืง เรยีนท่านประธานสภาฯ ทีเ่คารพ เพือ่นสมาชกิและผูเ้ขา้ประชุมทุกท่าน ยงัม ี 
      สท.เขต 2  ป ระ เด็น ที่ ผ ม ส งสัย อีก นิ ด ค รับ  ที่ ว่ า ไ ม่ ได้ ใช้ งบ ป ระม าณ มาซ่ อ ม 

ไม่ทราบซ่อมตรงไหน อย่างไร ถงึไม่ตอ้งใชง้บประมาณ ขอใหช้ีแ้จงดว้ยครบั 
 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านพพิฒัน์  มเีมอืง ขอเชญิเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบไดช้ีแ้จงดว้ยครบั 
 

นายจกัรกฤษณ์  องัคณานนท์ เ รี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ า น ส ภ า ฯ  แ ล ะ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ทุ ก ท่ า น 
บรษิทัผูผ้ลติเตาเผาขยะ  

   หวัหน้าส านกัปลดัฯ   ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม อ า ก า ศ  ยี่ ห้ อ  SANKYO รุ่ น  NFI 120 
ไ ด้ ท า ก า ร ป รับ ป รุ ง เต า เผ า โ ด ย ก า ร เชื่ อ ม ต่ อ ร ะ บ บ ไ ซ โค ล น 
ตามรูปแบบรายการที่ บ ริษัทผู้ ผ ลิต เตาเผาก าหนด จ านวน  ๑  เตา 
สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตัง้ปล่องระบายควันให้สูงขึ้น 
ต อ น นี้ ว ั ด อุ ณ ห ภู มิ ไ ด้ ต า ม ค่ า ม า ต ร ฐ า น 
เ ป็ น ไ ป ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก ร ม ค ว บ คุ ม ม ล พิ ษ 
ซึง่การทดลองใชง้านตามระบบไซโคลนในครัง้นี้ไดจ้ดัท าโครงการเพือ่ปรบัปรุง
เตาเผาระบบควบคุมอากาศใหม้ปีระสทิธภิาพใหม่หมดทัง้ ๒ เตา ต่อไปครบั 

 

ประธานสภาฯ ข อ บ คุ ณ  คุ ณ จั ก ร ก ฤ ษ ณ์   อั ง ค ณ าน น ท์  ที่ ไ ด้ ชี้ แ จ ง เพิ่ ม เติ ม 
ต่อไปมสีมาชกิท่านใดจะอภปิรายเพิม่เตมิอกีบา้ง ขอเชญิครบั 

 

นายวชัระ  วชิยั เรยีนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เพื่อนสมาชกิและผู้เขา้ร่วมประชุมทุกท่าน 
ผม 

   สท.เขต 1  อยากท ราบ ว่ าตั ว ที่ ซ่ อ มตั วก่ อ น เอ างบป ระมาณ มาจากต รงไห น 
แ ล ะ ตั ว นี้ อี ก ง บ ป ร ะ ม า ณ ไ ม่ ใ ช่ น้ อ ย ๆ  น ะ ค รั บ 
ผมอยากทราบว่ างบประมาณที่ ซ่ อมครัง้ก่ อน มาจากไหน เท่ าไห ร่ 
ขอใหช้ีแ้จงดว้ยครบั 

 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านวชัระ  วชิยั ขอเชญิเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบไดช้ีแ้จงดว้ยครบั 
 



๙ 

นายจกัรกฤษณ์  องัคณานนท์ เ รี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ า น ส ภ า ฯ  แ ล ะ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ทุ ก ท่ า น 
จากทีท่่านสมาชกิไดซ้กัถาม  

    หวัหน้าส านกัปลดัฯ  ม า  ผ ม ข อ น า เ รี ย น ว่ า 
การปรบัปรุงเตาเผาโดยการเชื่อมต่อระบบไซโคลนโดยบรษิทัผูผ้ลติเตาเผาขย
ะ ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม อ า ก า ศ  ยี่ ห้ อ  SANKYO รุ่ น  NFI 120 
เ พื่ อ ท า ก า ร ท ด ล อ ง ใ ช้ เ ท ศ บ า ล 
ไ ม่ ต้ อ ง ใ ช้ ง บ ป ร ะ ม า ณ อ ย่ า ง ที่ ผ ม ไ ด้ น า เ รี ย น ไ ป แ ล้ ว ค รั บ 
โดยท่านนายกเทศมนตรไีดใ้หผู้ผ้ลติมาด าเนินการใหไ้ดม้าตรฐานตามทีก่รมค
วบคุมมลพษิก าหนดโดยบรษิทัด าเนินการเองทัง้หมดครบั 

 

ประธานสภาฯ ข อ บ คุ ณ  คุ ณ จั ก ร ก ฤ ษ ณ์   อั ง ค ณ าน น ท์  ที่ ไ ด้ ชี้ แ จ ง เพิ่ ม เติ ม 
ต่อไปมสีมาชกิท่านใดจะอภปิรายเพิม่เตมิอกีบา้ง ขอเชญิครบั 

 

นายไมตร ี พรหมพชิติ เรียนประธานสภาฯ ที่ เคารพ  สมาชิก  และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่ าน 
เพือ่ไม่ใหเ้กดิ 

   นายกเทศมนตร ี ค ว า ม ค ล า ง แ ค ล ง ใ จ แ ก่ ท่ า น ส ม า ชิ ก ผ ม ข อ แ จ้ ง ว่ า 
เนื่ องจากเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ยี่ห้อ SANKYO รุ่น NFI 120 
ข อ ง เท ศ บ า ล ไ ด้ ใ ช้ ม า ห ล า ย ปี ติ ด ต่ อ กั น โ ด ย ไ ม่ ไ ด้ ห ยุ ด พั ก 
เ กิ ด ก า ร ศึ ก ก ร่ อ น แ ล ะ ซ่ อ ม แ ซ ม ห ล า ย ค รั ้ ง 
ป ร ะ ก อ บ กั บ มี ป ร ะ ก า ศ ก ร ม ค ว บ คุ ม ม ล พิ ษ  เ รื่ อ ง 
แนวทางในการจดัการขยะมูลฝอยดว้ยเตาเผาอย่างมปีระสทิธภิาพ พ.ศ.2561 
บงัคบัใช ้ผมเลยใหก้องสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้มผูร้บัผดิชอบงานจดัการขยะ 
ประสานไปยังบริษัทว่าพอจะมีวิธีการที่ จะท าให้ได้มาตรฐานหรือไม่ 
บรษิทัแจง้ว่าสามารถด าเนินการไดผ้มเลยแจง้ให้มาด าเนินการและทดลองใชก้่
อน  เพราะอนาคตทางเทศบาลอาจจะหางบประมาณมาจัดซื้ อตรงนี้ 
เมื่ อ บ ริษั ท ได้ น าม า ให้ ท ด ล อ ง ใช้ โด ย ไ ม่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ย ใด ๆ  ทั ้ ง สิ้ น 
ถ้าทดลองแล้วมีประสิทธิภาพ ก็จะได้หามาตรการด าเนินการต่ อไป 
เมื่อกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. 
จึ ง ไ ด้ ด า เนิ น ก า ร ข อ ใช้ จ่ า ย เ งิ น ส ะ ส ม เพื่ อ ด า เ นิ น ก า ร ต่ อ ไ ป 
ส่ ว น ขั ้น ต อ น ด า เนิ น ก า ร จัด ห าพั ส ดุ ก็ ต้ อ ง ผ่ า น ร ะบ บ  e-bidding 
ตามระเบยีบต่อไป ผมขอแจง้ใหท้ราบแค่นี้ ขอบคุณครบั 

 

ประธานสภาฯ ข อ บ คุ ณ ท่ า น น า ย ก ที่ ไ ด้ ชี้ แ จ ง เ พิ่ ม เ ติ ม 
ต่อไปมสีมาชกิท่านใดจะอภปิรายอกีบา้ง ขอเชญิครบั 

 
 
 
 



๑๐ 

นางสุภ ี สมทรง เรยีนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เพื่อนสมาชกิและผู้เขา้ร่วมประชุมทุกท่าน 
จากที ่ 

    สท.เขต 1  ไ ด้ รั บ ฟั ง ค า ชี้ แ จ ง จ า ก ท่ า น น า ย ก 
กไ็ดเ้ขา้ใจชดัเจนขึน้ถงึความจ าเป็นในการแกปั้ญหาการจดัการขยะที่มกีนัมาน
านแล้ ว  ดิฉั น คิด ว่ า เพื่ อ นสมาชิก ไ ม่ ขัด ข้อ งที่ จ ะด า เนิ นก ารต รงนี้ 
ขอบคุณมากคะ 

 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสุภ ี สมทรง ต่อไปท่านใดจะอภปิรายเพิม่เตมิบา้ง ขอเชญิครบั 
 

นายพพิฒัน์  มเีมอืง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เพื่อนสมาชิกและผู้เข้าประชุมทุกท่าน 
ผมขอ้งใจ  

      สท.เขต 2 ต รง ร ะบ บ  e-bidding  ถ้ า บ ริษั ท ที่ ม า ด า เนิ น ก า ร ต ร งนี้ ไ ม่ เข้ า ม า 
แต่มบีรษิทัอื่นเขา้มาจะมปัีญหาอะไรหรอืไม่ครบั ขอบคุณมากครบั 

 

ประธานสภาฯ ข อ บ คุ ณ ท่ า น พิ พั ฒ น์   มี เ มื อ ง  ที่ ไ ด้ ตั ้ ง ข้ อ ส ง สั ย 
ขอเชญิผูบ้รหิารหรอืเจา้หน้าทีช่ีแ้จงดว้ยครบั 

 

นายไมตร ี พรหมพชิติ เรยีนประธานสภาฯ ทีเ่คารพ สมาชกิ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน ค าว่า  
   นายกเทศมนตร ี e-bidding   คอืใครกไ็ดท้ีจ่ะมาท า 

แต่คนทีจ่ะเขา้มาตอ้งท าใหไ้ดต้ามทีเ่ราตัง้ไว ้
และบรษิทัทีท่ าไม่ไดก้ค็งไม่เขา้มาด าเนินการตรงน้ี สว่นในเรื่อง e-bidding 
ผมจะใหท้างเจา้หน้าทีก่องคลงัไดช้ีแ้จงใหส้มาชกิทราบว่าขัน้ตอนเป็นอย่างไร 
ขอบคุณมากครบั 

 

ประธานสภาฯ ข อ บ คุ ณ ท่ า น น า ย ก ที่ ไ ด้ ชี้ แ จ ง เ พิ่ ม เ ติ ม  ต่ อ ไ ป 
ขอเชญิเจา้หน้าทีจ่ากกองคลงัชีแ้จงดว้ยครบั 

 

นางจนัทริา  พนูนวล เรียน ท่ านป ระธ านสภ าฯ  ที่ เค ารพ  แล ะผู้ เข้ าร่ วมป ระชุ มทุ กท่ าน 
การจดัซือ้จดัจา้ง  

ผูอ้ านวยการกองคลงั  ภาครฐั ระบบ EGP ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจดัจ้าง 
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ .ศ . 2560 กรณี วงเงิน เกิน 500,000 บาท 
จ ะ ต้ อ ง ท า โ ด ย วิ ธี ป ร ะ ก ว ด ร า ค า อิ เ ล็ ค ท ร อ นิ ก ส์  ( e-bidding) 
ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวจะมคีณะกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้จากเทศบาล 
และผูร้บัจา้งกบัเจา้หน้าทีจ่ะไม่ไดเ้จอกนัซึ่งเป็นวธิทีีโ่ปร่งใสและท าใหทุ้กโครง
ก า ร ป ร ะ ห ยั ด ง บ ป ร ะ ม า ณ เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก 
ในกรณี ที่ จ ะป รับป รุ ง เต า เผ าขยะก็ เช่ น กัน  จะต้ อ งใช้ วิธี  e-bidding 
ใ น ก า ร ห า ผู้ ร ั บ จ้ า ง 
ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติตามที่เทศบาลต้องการให้มาด าเนินการอย่างแน่นอน 
ขอบคุณคะ 



๑๑ 

 

ประธานสภาฯ ข อ บ คุ ณ ผู้ อ า น ว ย ก า ร ก อ ง ค ลั ง  ที่ ไ ด้ ชี้ แ จ ง ใ ห้ ส ภ า ฯ  ท ร า บ 
ต่อไปมสีมาชกิท่านใดจะอภปิรายอกีบา้ง ถา้ไม่มผีมขอมตทิีป่ระชุม 

 

มตทิีป่ระชุม เหน็ชอบ 9 ท่าน 
 

ประธานสภาฯ 5.1.2 โครงการถมหินผุศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลต าบลอ่าวขนอม 
ป ระจ า ปี งบ ป ระม าณ  พ .ศ . 2 5 6 3  งบ ป ระม าณ  7 7 ,9 0 0 . - บ าท 
ขอเชญิผูบ้รหิารไดเ้สนอต่อสภาฯ เพือ่พจิารณาครบั 

 

นายกมัพล  มชียั เรี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ าน ส ภ าฯ  ที่ เค า รพ  ท่ า น ส ม าชิ ก ผู้ ท ร ง เกี ย ร ต ิ
และผูเ้ขา้ร่วมประชุม  

รองนายกเทศมนตร ี ทุกท่าน โครงการถมหินผุศูนย์บรหิารจดัการขยะเทศบาลต าบลอ่าวขนอม 
ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . 2563  โดยถมหินผุ ฝั งกลบบ่ อขยะเดิม 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 7 – 26 เมตร ยาวเฉลี่ย 62 - 65 เมตร หนา 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,047 ตารางเมตร ปริมาณหินผุไม่น้อยกว่า 314 
ลบ .ม . พ ร้อมเกลี่ย เรียบ  ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลอ่ าวขนอม  
ซึ่งเป็นการใช้จ่ายเงนิสะสมในด้านเศรษฐกิจและสงัคม จึงขอเสนอต่อสภาฯ 
เพือ่พจิารณาขอบคุณมากครบั 

 

ประธานสภาฯ ข อ บ คุ ณ ท่ า น ร อ ง กั ม พ ล   มี ชั ย  ที ไ ด้ เ ส น อ ต่ อ ส ภ า ฯ 
มสีมาชกิท่านใดจะอภปิรายเพิม่เตมิบา้ง ขอเชญิครบั 

 

นายจกัรกฤษณ์  องัคณานนท์ เ รี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ า น ส ภ า ฯ  แ ล ะ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ทุ ก ท่ า น 
ขอน าเรยีนเพิม่เตมิจากที ่ 

      หวัหน้าส านกัปลดัฯ  ท่านรองได้เสนอ ศูนย์บรหิารจดัการขยะจะมีอยู่มุมหนึ่ง เมื่ อปี พ.ศ. 2559 
ไ ด้ ถ ม หิ น ผุ  แ ล ะ เ มื่ อ ปี ที่ ผ่ า น ม า มี ก า ร ป ลู ก ป่ า 
แ ต่ เ นื่ อ ง จ า ก เ ป็ น หิ น ผุ เ ล ย ไ ม่ ไ ด้ ผ ล เ ท่ า ที่ ค ว ร 
มี อ ยู่ มุ ม ห นึ่ ง เ ป็ น สี่ เ ห ลี่ ย ม ค า ง ห มู ที่ เ ว้ น ไ ว ้
ถึงเวลาที่ ต้องฝั งกลบให้มิดชิด เพราะมีขยะเก่ าอยู่  พื้ นที่ ไม่ถึง 1 ไร่ 
จากทัง้หมด 14 ไร่ ขอน าเรยีนแค่นี้ ขอบคุณครบั 

 

ประธานสภาฯ ข อ บ คุ ณ  คุ ณ จั ก ร ก ฤ ษ ณ์   อั ง ค ณ าน น ท์  ที่ ไ ด้ ชี้ แ จ ง เพิ่ ม เติ ม 
มสีมาชกิท่านใดจะอภปิรายอกีบา้ง ถา้ไม่มผีมขอมตทิีป่ระชุม 

 

มตทิีป่ระชุม เหน็ชอบ 9 ท่าน 
 

ประธานสภาฯ 5.1.3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องร่อนปุ๋ ยหมัก 
ศูนย์บรหิารจดัการขยะเทศบาลต าบลอ่าวขนอม งบประมาณ 90,000.- บาท 
ขอเชญิผูบ้รหิารไดเ้สนอต่อสภาฯ เพือ่พจิารณาครบั 

 



๑๒ 

นายกมัพล  มชียั เรี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ าน ส ภ าฯ  ที่ เค า รพ  ท่ า น ส ม าชิ ก ผู้ ท ร ง เกี ย ร ต ิ
และผูเ้ขา้ร่วมประชุม  

รองนายกเทศมนตร ี ทุกท่าน  ส าหรบัการจดัซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องร่อนปุ๋ ยหมกั 
ศูนยบ์รหิารจดัการขยะเทศบาลต าบลอ่าวขนอม โดยจดัซือ้ครุภณัฑก์ารเกษตร 
ประเภทเครื่องร่อนปุ๋ยหมกัโครงสรา้งเหลก็ขบัเคลื่อนดว้ยมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาด 
5  แ ร ง ม้ า  ใช้ กั บ ก ร ะ แ ส ไฟ ฟ้ า  2 2 0  โ ว ล์ ท  จ า น ว น  1  เค รื่ อ ง 
ซึ่งเป็นการใช้จ่ายเงนิสะสมในด้านเศรษฐกิจและสงัคม  จงึขอเสนอต่อสภาฯ 
เพือ่พจิารณาขอบคุณมากครบั 

 

ประธานสภาฯ ข อ บ คุ ณ ท่ า น ร อ ง กั ม พ ล   มี ชั ย  ที่ ไ ด้ เ ส น อ ต่ อ ส ภ า ฯ 
มสีมาชกิหรอืผูบ้รหิารท่านใดจะอภปิรายบา้งขอเชญิครบั 

 

นายจกัรกฤษณ์  องัคณานนท์ เรยีนท่านประธานสภาฯ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องจากปัจจุบนัทาง 
      หวัหน้าส านกัปลดัฯ  เ ท ศ บ า ล ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร จั ด ท า ปุ๋ ย 

และเรามีรถขยะคันเล็กส าหรับขนขยะเปียกจากโรงแรมและร้านอาหาร 
และมีการคัดแยกขยะตรงจากตลาด  สะสมและน าไปท าปุ๋ ยท ามา 2 ปี 
เ ร า ไ ด้ ปุ๋ ย ห มั ก ใ น ป ริ ม า ณ ม า ก ต อ น นี้ 
ถ้าท่านสมาชิกเข้าไปในโรงปุ๋ ยตอนนี้ จะเห็นว่ามีอยู่ประมาณ 100 ตัน 
แ ล ะ ที่ ก า ลั ง ย่ อ ย ส ล า ย อ ยู่ ก็ เ ย อ ะ แ ต่ เ ร า ไ ม่ มี เ ค รื่ อ ง ร่ อ น 
ใ น ข ย ะ มี สิ่ ง เ จื อ ป น อ ยู่ ม า ก  ที่ ไ ม่ ย่ อ ย ส ล า ย 
ซึ่ ง ที่ ผ่ า น ม า ท า ง เท ศ บ า ล ก็ ไ ด้ น า ปุ๋ ย ไ ป แ จ ก ให้ กั บ ช า ว บ้ า น 
ซึ่ ง ก็ ไ ด้ รั บ ผ ล ต อ บ รั บ อ ย่ า ง ดี แ ล ะ มี ผู้ ม า สั ่ง จ อ ง เ ย อ ะ ม า ก 
แ ต่ ปั ญ ห า คื อ เ ร า ไ ม่ มี เ ค รื่ อ ง ร่ อ น 
ถ้าเรามเีครื่องร่อนผมว่าทางเทศบาลจะมรีายไดเ้พิม่ขึน้จากการขายปุ๋ ยเขา้มา
อกี ผมขอแจง้ใหท้ราบแค่นี้ ขอบคุณครบั 

 

ประธานสภาฯ ข อ บ คุ ณ  คุ ณ จั ก ร ก ฤ ษ ณ์   อั ง ค ณ าน น ท์  ที่ ไ ด้ ชี้ แ จ ง เพิ่ ม เติ ม 
มสีมาชกิท่านใดจะอภปิรายอกีบา้ง ถา้ไม่มผีมขอมตทิีป่ระชุม 

 

มตทิีป่ระชุม เหน็ชอบ 9 ท่าน 
 

ประธานสภาฯ 5.1.4 โครงการก่อสร้างจุดเชคอนิทางลงหาดสาธารณะ ในเขตเทศบาลต าบล 
อ่าวขนอม (บริเวณหาดคอเขา หมู่ที่ 2 และหาดหน้าด่าน หมู่ที่ 6) จุดละ 
55,000.- บาท งบประมาณ 110,000.- บาท ขอเชญิผูบ้รหิารไดเ้สนอต่อสภาฯ 
เพือ่พจิารณาครบั 

 

นายกมัพล  มชียั เรี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ าน ส ภ าฯ  ที่ เค า รพ  ท่ า น ส ม าชิ ก ผู้ ท ร ง เกี ย ร ต ิ
และผูเ้ขา้ร่วมประชุม  



๑๓ 

รองนายกเทศมนตร ี ทุ ก ท่ า น   โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง จุ ด เช ค อิ น ท า ง ล งห าด ส า ธ า รณ ะ 
ในเขตเทศบาลต าบลอ่าวขนอม (บรเิวณหาดคอเขา หมู่ที ่2 และหาดหน้าด่าน 
ห มู่ ที่  6 )  โ ด ย ก่ อ ส ร้ า ง จุ ด เ ช ค อิ น  ถ่ า ย ภ า พ  พั ก ผ่ อ น 
บริเวณทางลงหาดสาธารณะ จ านวน 2 จุด หาดคอเขาและหาดหน้าด่าน 
โดยเขยีนเป็นตวัหนังสอืและโครงสร้างเป็นสแตนเลส งบประมาณ 110,000 
บาท ส่วนรายละเอียดต่างๆ ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับท่านสมาชิกไปแล้ว 
ซึ่งเป็นการใชจ่้ายเงนิสะสมในดา้นส่งเสรมิการท่องเที่ยว จงึขอเสนอต่อสภาฯ 
เพือ่พจิารณาขอบคุณมากครบั 

 

ประธานสภาฯ ข อ บ คุ ณ  ท่ า น ร อ ง กั ม พ ล   มี ชั ย  ที่ ไ ด้ เ ส น อ ต่ อ ส ภ า ฯ  
มสีมาชกิท่านใดจะอภปิรายอกีบา้ง ถา้ไม่มผีมขอมตทิีป่ระชุม 

 

มตทิีป่ระชุม เหน็ชอบ 9 ท่าน 
 

ประธานสภาฯ 5.1.5 โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายสีแ่ยก - หน้าด่าน หมู่ที ่4 ต าบลขนอม 
งบประมาณ  2,822 ,900 .- บาท  ขอเชิญ ผู้บ ริห ารได้ เสนอต่ อสภาฯ 
เพือ่พจิารณาครบั 

 

นายไมตร ี พรหมพชิติ เรยีนท่านประธานสภาฯ ทีเ่คารพ ท่านสมาชกิและผูเ้ขา้ร่วมประชุม ทุกท่าน   
   นายกเทศมนตร ี โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสี่แยก -หน้าด่าน หมู่ที่  4 ต าบลขนอม 

โดยท าการก่อสรา้งถนน คสล.ขนาดผวิจราจรกวา้งเฉลีย่ 8.00 เมตร ยาว 500 
เม ต ร  ห น า  0 .1 5  เม ต ร  ห รื อ มี พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  4 ,0 0 0  ต ร .ม . 
ตามทีท่่านสมาชกิไดเ้หน็ถา้ผ่านไปทางถนนหน้าด่านจะเหน็ว่าช ารุดมากอาจจ
ะ เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ ไ ด ้
และอกีอย่างถนนสายน้ีเป็นถนนสายทีเ่ทศบาลมุ่งมัน่ว่าจะใหเ้ป็นถนนทีส่วยงา
ม และเป็นถนน 1 อปท. 1 ถนนท้องถิน่ใส่ใจสิง่แวดล้อม ซึ่งต่อไปจะใช้ชื่อว่า 
ถ น น โ ล ม า  ซึ่ ง เ ป็ น โ อ ก า ส ที่ ดี ที่ เ ร า จ ะ ใ ช้ เ งิ น ส ะ ส ม 
ซึ่ ง ถ น น เ ส้ น นี้ มี ใ น เ ท ศ บั ญ ญั ติ แ ล้ ว 
แ ต่ เ ร าพ ย าย าม จ ะต่ อ เติ ม ม า จ าก สี่ แ ย ก ค อ น โด ม าหั ว ส ะพ าน 
ซึ่ ง จ ะ เห็ น ว่ า บ ริ เวณ นี้ ช า รุ ด ม าก  ถ้ า ใช้ ต ล อ ด ส าย ค ง จ ะ ไ ม่ พ อ 
ซึ่ ง จ ะ ต้ อ ง เ ร่ ง ด า เ นิ น ก า ร โ ด ย เ ร็ ว เ พ ร า ะ มี เ ว ล า จ า กั ด 
ซึ่งเป็นการใช้จ่ายเงินสะสมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน จึงขอเสนอต่อสภาฯ 
เพือ่พจิารณา ขอบคุณมากครบั 

 

ประธานสภาฯ ข อ บ คุ ณ ท่ า น น า ย ก ที่ ไ ด้ เ ส น อ ต่ อ ส ภ า ฯ 
มสีมาชกิท่านใดจะอภปิรายเพิม่เตมิบา้ง ถา้ไม่มผีมขอมตทิีป่ระชุม 

 

มตทิีป่ระชุม เหน็ชอบ 9 ท่าน 
 



๑๔ 

ประธานสภาฯ 5.1.6 โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตีซอยผู้ใหญ่เข็ม 
ห มู่ ที่  5  ต า บ ล ข น อ ม  ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 4 2 , 5 0 0 . - บ า ท 
ขอเชญิผูบ้รหิารไดเ้สนอต่อสภาฯ เพือ่พจิารณาครบั 

 

นายกมัพล  มชียั เรี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ าน ส ภ าฯ  ที่ เค า รพ  ท่ า น ส ม าชิ ก ผู้ ท ร ง เกี ย ร ต ิ
และผูเ้ขา้ร่วมประชุม  

รองนายกเทศมนตร ี ทุกท่าน  โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรตีซอยผูใ้หญ่เขม็ 
หมู่ที ่5 ต าบลขนอม โดยท าการปรบัปรุงถนนขนาดผวิจราจรกวา้งเฉลีย่ 6.00 
เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม. 
ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 4 2 , 5 0 0 . - บ า ท 
ซึ่งเป็นโครงการที่ท าต่อจากโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการใช้จ่ายเงนิสะสมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
จงึขอเสนอต่อสภาฯ เพือ่พจิารณาขอบคุณมากครบั 

 

ประธานสภาฯ ข อ บ คุ ณ  ท่ า น ร อ ง กั ม พ ล   มี ชั ย  ที่ ไ ด้ เ ส น อ ต่ อ ส ภ า ฯ  
มสีมาชกิท่านใดจะอภปิรายอกีบา้งขอเชญิครบั 

 

นายณฐัวุฒ ิ ทองใหญ่ เรียนท่ านประธานสภาฯ ท่ านสมาชิก  แ ละผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่ าน 
จากทีผ่มดกูาร  

       สท.เขต 1  จ่ า ย ข า ด เ งิ น ส ะ ส ม  จ า ก โ ค ร ง ก า ร ที่  5 . 1 . 1  – 5 . 1 . 5 
ซึ่งผมเห็นว่าเป็นโครงการที่เหมาะสมและส าคญัมาก แต่โครงการที่ 5.1.6 - 
5.1.10 ซึ่งโครงการเหล่านี้ได้อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ . ศ .  2 5 6 3  อ ยู่ แ ล้ ว 
ผมอยากทราบว่าความจ าเป็นตรงนี้ที่จะน าเงินสะสมมาใช้จ าเป็นแค่ไหน 
ขอบคุณมากครบั 

 

ประธานสภาฯ ข อ บ คุ ณ ท่ า น ณั ฐ วุ ฒิ   ท อ ง ใ ห ญ่  ที่ ท่ า น ไ ด้ ตั ้ ง ข้ อ ส ง สั ย  
ขอเชญิผูบ้รหิารไดช้ีแ้จงดว้ยครบั 

 

นายกมัพล  มชียั เรี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ าน ส ภ าฯ  ที่ เค า รพ  ท่ า น ส ม าชิ ก ผู้ ท ร ง เกี ย ร ต ิ
และผูเ้ขา้ร่วมประชุม  

รองนายกเทศมนตร ี ทุ ก ท่ า น   จ า ก ที่ ท่ า น ส ม า ชิ ก ไ ด้ ส อ บ ถ า ม 
ในเรื่องของการท าเทศบญัญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เป็นสิง่ที่ท ายากมากเพราะงบประมาณมจี ากดั ซอยผู้ใหญ่เขม็เหลอื 70 
เม ต ร  ไ ม่ ส าม ารถ ใช้ งบ ป ระม าณ ราย จ่ ายป ระจ า ปี ได้ ต ล อด ส าย 
โชคดีที่ ร ัฐบ าลมีน โยบ าย ให้ ย ก เว้น ระเบี ยบ จ่ายขาด เงิน ส ะสม ได ้
ซึง่จะไดด้ าเนินการไดต้ลอดสาย และทุกโครงการทีท่่านสมาชกิไดต้ัง้ขอ้สงัเกต 
กข็อเรยีนว่าทุกโครงการเป็นการท าต่อเนื่องจากในเทศบญัญตัเิพือ่จะไดเ้ชื่อมโ



๑๕ 

ยงกัน ซึ่ งทางกองช่างก็ได้ท าประมาณการไว้แล้ว ขอเรียนให้ทราบ 
ขอบคุณมากครบั 

 

ประธานสภาฯ ข อ บ คุ ณ ท่ า น ร อ ง กั ม พ ล   มี ชั ย  ที่ ไ ด้ ชี้ แ จ ง ใ ห้ ส ภ า ฯ  ท ร า บ 
มสีมาชกิท่านใดจะอภปิรายเพิม่เตมิบา้ง ขอเชญิครบั 

 

นายไมตร ี พรหมพชิติ เรยีนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผม 

   นายกเทศมนตร ี อ ย า ก จ ะ ชี้ แ จ ง เ พื่ อ ใ ห้ เ ข้ า ใ จ ต ร ง กั น ว่ า ใ น ทุ ก ๆ 
โครงการในเทศบญัญตัดิ าเนินการได้ไม่ตลอดเสน้ทางเนื่องจากงบประมาณมี
จ า น ว น จ า กั ด  อ ย่ า ง ที่ ร อ ง กั ม พ ล  มี ชั ย  ไ ด้ ชี้ แ จ ง ไ ป 
พ อ รั ฐ บ า ล มี น โ ย บ า ย ใ ห้ จ่ า ย ข า ด เ งิ น ส ะ ส ม 
เราก็มีช่องทางที่จะด าเนินการให้ได้หมด อย่างของหมู่ที่ 5 ซอยผู้ใหญ่เข็ม 
ถื อ เ ป็ น แ ห ล่ ง ท่ อ ง เที่ ย ว ป ร ะ ช าช น ส า ม า รถ ล งห าด ได้ ส ะ ด ว ก 
ซึ่งงบประมาณทางผู้บรหิารเองก็พยายามเฉลี่ยให้ได้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
ท่านสมาชกิอาจจะเหน็ว่าแต่ละโครงการทีข่อจ่ายขาดเงนิสะสมแต่ละโครงการ
ไม่ได้เยอะ เพราะว่าเราท าต่อเนื่องจากในเทศบญัญัติงบประมาณที่ได้ตัง้ไว ้
ซึ่งจะเลือกเส้นทางที่จ าเป็นเร่งด่วนก่อน โดยเฉพาะเส้นทางการท่องเที่ยว 
เร า จ ะ ให้ ค ว า ม ส า คั ญ ก่ อ น  เพ ร า ะ เ ป็ น แ ห ล่ ง เ งิ น ภ า ษี ต่ า ง ๆ 
ทีเ่ทศบาลจะไดร้บักลบัเขา้มา ขอเรยีนใหส้มาชกิทราบแค่นี้ ขอบคุณครบั 

 

ประธานสภาฯ ข อ บ คุ ณ ท่ า น น า ย ก  ที่ ไ ด้ ชี้ แ จ ง ใ ห้ ส ภ า ฯ  ท ร า บ 
มสีมาชกิท่านใดจะอภปิรายอกีบา้ง ถา้ไม่มผีมขอมตทิีป่ระชุม 

 

มตทิีป่ระชุม เหน็ชอบ 9 ท่าน 
 

ประธานสภาฯ 5.1.7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายจ ารูญ หมู่ที่ 7 ต าบลขนอม 
งบป ระม าณ  956 ,800 .- บ าท  ขอ เชิญ ผู้ บ ริห ารได้ เสน อต่ อ สภ าฯ 
เพือ่พจิารณาครบั 

 

นายกมัพล  มชียั เรี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ าน ส ภ าฯ  ที่ เค า รพ  ท่ า น ส ม าชิ ก ผู้ ท ร ง เกี ย ร ต ิ
และผูเ้ขา้ร่วมประชุม  

รองนายกเทศมนตร ี ทุกท่าน  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายจ ารูญ หมู่ที่ 7 ต าบลขนอม 
โดยท าการก่อสรา้งถนน คสล.ขนาดผวิจราจรกวา้งเฉลีย่ 6.00 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. งบประมาณ 
956,800.- บาท  ซึ่งเป็นการใช้จ่ายเงินสะสมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
จงึขอเสนอต่อสภาฯ เพือ่พจิารณาขอบคุณมากครบั 

 



๑๖ 

ประธานสภาฯ ข อ บ คุ ณ ท่ า น ร อ ง กั ม พ ล   มี ชั ย  ที่ ไ ด้ เ ส น อ ต่ อ ส ภ า ฯ 
มสีมาชกิท่านใดจะอภปิรายบา้งครบั ถา้ไม่มผีมขอมตทิีป่ระชุม 

 

มตทิีป่ระชุม เหน็ชอบ 9 ท่าน 
 

ประธานสภาฯ 5.1.8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยรวมทรัพย์ หมู่ที่  9 ต าบลขนอม 
งบป ระม าณ  219 ,500 .- บ าท  ขอ เชิญ ผู้ บ ริห ารได้ เสน อต่ อ สภ าฯ 
เพือ่พจิารณาครบั 

 

นายกมัพล  มชียั เรี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ าน ส ภ าฯ  ที่ เค า รพ  ท่ า น ส ม าชิ ก ผู้ ท ร ง เกี ย ร ต ิ
และผูเ้ขา้ร่วมประชุม  

รองนายกเทศมนตร ี ทุกท่าน  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยรวมทรพัย์ หมู่ที่ 9 ต าบลขนอม 
โดยท าการก่อสรา้งถนน คสล.ขนาดผวิจราจรกวา้งเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 70 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตร.ม.  งบประมาณ 
219,500.- บาท  ซึ่งเป็นการใช้จ่ายเงินสะสมในด้าน โครงสร้างพื้นฐาน 
จงึขอเสนอต่อสภาฯ เพือ่พจิารณาขอบคุณมากครบั 

 

ประธานสภาฯ ข อ บ คุ ณ ท่ า น ร อ ง กั ม พ ล   มี ชั ย  ที่ ไ ด้ เ ส น อ ต่ อ ส ภ า ฯ 
มสีมาชกิท่านใดจะอภปิรายบา้งครบั ถา้ไม่มผีมขอมตทิีป่ระชุม 

 

มตทิีป่ระชุม เหน็ชอบ 9 ท่าน 
 

ประธานสภาฯ 5.1.9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาคลอง  - นางสุข  หมู่ที่  10 
ต าบลขนอม งบประมาณ 600,800.- บาท ขอเชิญผู้บรหิารได้เสนอต่อสภาฯ 
เพือ่พจิารณาครบั 

 

นายกมัพล  มชียั เรี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ าน ส ภ าฯ  ที่ เค า รพ  ท่ า น ส ม าชิ ก ผู้ ท ร ง เกี ย ร ต ิ
และผูเ้ขา้ร่วมประชุม  

รองนายกเทศมนตร ี ทุกท่าน  โครงการก่อสรา้งถนน คสล.ซอยนาคลอง - นางสุข หมู่ที่ 10 ต าบล 
ขนอม โดยท าการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผวิจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 750 ตร.ม. 
งบประมาณ 600,800.- บาท ซึ่งเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่ที่ 10 และหมู่ที ่
1 1  ท า ต่ อ เ นื่ อ ง จ า ก ใ น เ ท ศ บั ญ ญั ติ เ ช่ น เ ดี ย ว กั น 
ซึ่งเป็นการใช้จ่ายเงินสะสมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน จึงขอเสนอต่อสภาฯ 
เพือ่พจิารณาขอบคุณมากครบั 

 

ประธานสภาฯ ข อ บ คุ ณ ท่ า น ร อ ง กั ม พ ล   มี ชั ย  ที่ ไ ด้ เ ส น อ ต่ อ ส ภ า ฯ 
มสีมาชกิท่านใดจะอภปิรายบา้งครบั ถา้ไม่มผีมขอมตทิีป่ระชุม 

 

มตทิีป่ระชุม เหน็ชอบ 9 ท่าน 
 



๑๗ 

ประธานสภาฯ 5.1.10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายวิลาศ - นายสวาท หมู่ที่ 11 
ต า บ ล 
ขนอม งบประมาณ 802,900.- บาท  ขอเชิญผู้บริหารได้เสนอต่อสภาฯ 
เพือ่พจิารณาครบั 

 

นายกมัพล  มชียั เรี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ าน ส ภ าฯ  ที่ เค า รพ  ท่ า น ส ม าชิ ก ผู้ ท ร ง เกี ย ร ต ิ
และผูเ้ขา้ร่วมประชุม  

รองนายกเทศมนตร ี ทุกท่าน  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายวลิาศ - นายสวาท หมู่ที่ 11 
ต า บ ล 
ขนอม โดยท าการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผวิจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. 
ง บ ป ร ะ ม า ณ  8 0 2 , 9 0 0 . - บ า ท 
ซึ่งเป็นการใช้จ่ายเงินสะสมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน จึงขอเสนอต่อสภาฯ 
เพือ่พจิารณาขอบคุณมากครบั 

 

ประธานสภาฯ   ข อ บ คุ ณ ท่ า น ร อ ง กั ม พ ล   มี ชั ย  ที่ ไ ด้ เ ส น อ ต่ อ ส ภ า ฯ 
มสีมาชกิท่านใดจะอภปิรายบา้ง    ครบั ถา้ไม่มผีมขอมตทิีป่ระชุม 

 

มตทิีป่ระชุม   เหน็ชอบ 9 ท่าน 
 

ระเบยีบวาระที ่๖ เรื่องอื่นๆ  
 

ประธานสภาฯ 6.1 ประกาศใช้แผนพฒันาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 เปลีย่นแปลง (ฉบบัที่ 2) 
ขอเชญิผูบ้รหิารไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบครบั 

 

นายกมัพล  มชียั เรี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ าน ส ภ าฯ  ที่ เค า รพ  ท่ า น ส ม าชิ ก ผู้ ท ร ง เกี ย ร ต ิ
และผูเ้ขา้ร่วมประชุม  

รองนายกเทศมนตร ี ทุ ก ท่ า น   ด้ ว ย เ ท ศ บ า ล ต า บ ล อ่ า ว ข น อ ม  
มี ค ว า ม จ า เ ป็ น ต้ อ ง เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น 
เ พื่ อ ใ ห้ มี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง 
และเพื่ อ ให้ปฏิบัติ เป็ นไปตามระเบียบของการจัดท าแผนพัฒนาฯ 
จงึไดจ้ดัท าแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่
2 )  เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ก รอ บ แ น วท างแ น วท าง ใน ก า ร ใช้ จ่ า ย เงิน ส ะส ม 
แ ล ะ จั ด ท า ง บ ป ร ะ ม า ณ ต่ อ ไ ป  
โดยอาศยัระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒ ๕ ๖ ๑  ห ม ว ด  ๔   ข้ อ  ๒ ๒ /๑  เพื่ อ ป ร ะ โย ช น์ ข อ ง ป ร ะ ช า ช น 
การเปลีย่นแปลงแผนพฒันาท้องถิน่ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพฒันาท้
อ งถิ่ น  เพื่ อ ให้ เท ศ บ า ล ต า บ ล อ่ า ว ข น อ ม มี แ ผ น พั ฒ น าท้ อ ง ถิ่ น 



๑๘ 

ใ ช้ เ ป็ น เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น ต่ อ ไ ป 
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกคร
องส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
หมวด ๕  ข้อ ๒๔  ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว  
แ ล ะ น า ไ ป ป ฏิ บั ติ  ร ว ม ทั ้ ง แ จ้ ง ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น  
คณะกรรมการบรหิารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  
อ า เ ภ อ   ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง 
และประกาศใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ทราบโดยทัว่กนัภายในสบิหา้วนันับแต่วนั
ที่ประกาศใช้และ ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  ดังนั ้น 
เ พื่ อ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ ดั ง ก ล่ า ว ข้ า ง ต้ น 
กระผมจึงขอรายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖5 ) เป ลี่ ยนแปลง (ฉบับ ที่  ๒ )  ของเทศบ าลต าบลอ่ าวขนอม 
ต่ อ ส ภ า เ ท ศ บ า ล ต า บ ล อ่ า ว ข น อ ม  
ซึ่งนายกเทศมนตรตี าบลอ่าวขนอมได้อนุมัติและประกาศใช้  เมื่อวนัที่ 26  
กนัยายน ๒๕๖๒ จงึขอแจง้ใหส้ภาฯ ไดร้บัทราบ ขอบคุณครบั 

 

ประธานสภาฯ ข อ บ คุ ณ ท่ า น ร อ ง กั ม พ ล   มี ชั ย  ที่ ไ ด้ แ จ้ ง ใ ห้ ส ภ า ฯ  ท ร า บ 
มสีมาชกิหรอืผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดจะพดูคุยอกีบา้ง ขอเชญิครบั 

 

นายมนสั  ใจเหมาะ ก ร า บ เ รี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ า น ส ภ า ฯ  ที่ เ ค า ร พ  เพื่ อ น ส ม า ชิ ก 
และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน 

      สท.เขต 2 วั น นี้ ผ ม รู้ สึ ก ดี ใ จ 
ที่ เพื่ อนสมาชิกได้ เล็งเห็นถึงความส าคัญของโครงการทุกโครงการ 
และได้ให้ความเห็นชอบทุกโครงการ เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน 
ผมขอขอบคุณมากครบั 

 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่าน มนสั ใจเหมาะ ครบั ต่อไปมที่านใดจะพดูคุยอกีบา้ง ขอเชญิครบั 
 

นายกมัพล  มชียั   เรียนท่ านประธานสภาฯ ที่ เคารพ  ท่ านสมาชิกผู้ท รงเกียรต ิ
และผูเ้ขา้ร่วมประชุม  
รองนายกเทศมนตร ี ทุกท่าน  ผมขอแจ้งให้สภาฯ ทราบ เรื่องอ าเภอยิ้ม ซึ่งจดัในวนัที่ 18 ตุลาคม 

2 5 6 2  ณ  วั ด เ ข า ข น อ ม  เ ว ล า  0 9 . 3 0  น . 
ท่ านใดที่ ไม่ติดภารกิจขอเชิญ ร่วมกิจกรรมได้ครับ  โดยการแต่ งกาย 
แต่ ง โทนสี เห ลือ ง  ถ้ า เป็ น จิต อาส าก็ แต่ งชุ ด จิต อาส า และอีก เรื่ อ ง 
การจัดงานวิ่งในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งจัดที่โรงเรียนบ้านเปร็ต 
ร ะ ย ะ ท า ง ที่ วิ่ ง  3 0  ก ม .  1 5  ก ม .  แ ล ะ  5  ก ม . 
ใ น เ รื่ อ ง ข อ ง ก า ร รั บ ส มั ค ร ไ ด้ เ ส ร็ จ สิ้ น แ ล้ ว รั บ จ า น ว น จ า กั ด 
จุดสตาร์ทและจุดจบที่ โรงเรียนบ้ าน เปร็ต  โดยเริ่ม เวลา 06 .00 น . 



๑๙ 

กข็อแจง้ใหส้มาชกิไดท้ราบ และเรื่องสุดทา้ยทีจ่ะแจง้ เทศบาลต าบลอ่าวขนอม 
จะจดังานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2562 ซึ่งหลงัจากประชุมสภาฯ เสรจ็ 
ท่านสมาชกิสามารถเขา้ร่วมประชุมปรกึษาหารอืเกี่ยวกบัการจดังานประเพณี
ลอยกระทงได้ เพราะทางผู้รบัผดิชอบโครงการได้นัดประชุมกนัวนันี้ในเวลา 
11.00 น. ขอแจง้ใหท้ราบแค่นี้ ขอบคุณครบั 

 

ประธานสภาฯ ข อ บ คุ ณ ท่ า น ร อ ง กั ม พ ล  มี ชั ย  ที่ ไ ด้ แ จ้ ง ใ ห้ ส ภ า ฯ  ท ร า บ 
มสีมาชกิท่านใดจะพดูคุยอกีบา้ง ถา้ไม่มผีมขอปิดการประชุม 

 

 
ปิดการประชุมเวลา 11.30 น 
 
 

(ลงชื่อ)     ธวชัชยั  ไชยเทพ   เลขานุการสภาฯ  
                                                        (นายธวชัชยั  ไชยเทพ) 
                                                                       ผูจ้ดรายงานการประชุม 
  
 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
(ลงชื่อ)     สุจนิดา  จรยิะวฒันา 
          (นางสุจนิดา  จรยิะวฒันา) 
 
(ลงชื่อ)      สุภ ี สมทรง 
          (นางสุภ ี สมทรง) 
 
(ลงชื่อ)    ณฐัวุฒ ิ ทองใหญ ่  
         (นายณฐัวุฒ ิ ทองใหญ่)        (ลงชื่อ)     ราเชนทร ์ขนอม   ประธานสภาฯ 

                         (นายราเชนทร ์ขนอม) 
(ลงชื่อ)    พพิฒัน์  มเีมอืง                                       ผูล้งนามรบัรอง 
         (นายพพิฒัน์  มเีมอืง) 

 
 
 
 



๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
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๒๕ 
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๒๗ 
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๒๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
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๓๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)     ธวชัชยั  ไชยเทพ   เลขานุการสภาฯ  
                                                        (นายธวชัชยั  ไชยเทพ) 
                                                                       ผูจ้ดรายงานการประชุม 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 



๓๕ 

(ลงชื่อ)     สุจนิดา  จรยิะวฒันา 
          (นางสุจนิดา  จรยิะวฒันา) 
 
(ลงชื่อ)      สุภ ี สมทรง 
          (นางสุภ ี สมทรง) 
 
(ลงชื่อ)    มนสั  ใจเหมาะ   
         (นายมนสั  ใจเหมาะ) 
 
(ลงชื่อ)    ณฐัวุฒ ิ ทองใหญ ่  
         (นายณฐัวุฒ ิ ทองใหญ่)        (ลงชื่อ)     ราเชนทร ์ขนอม   ประธานสภาฯ 

                         (นายราเชนทร ์ขนอม) 
(ลงชื่อ)    พพิฒัน์  มเีมอืง                                       ผูล้งนามรบัรอง 
         (นายพพิฒัน์  มเีมอืง) 
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